

Số: /SXD-QLN  
V/v phối hợp trả lời đơn thư  
công dân

Bắc Ninh, ngày tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

Sở Xây dựng nhận được văn bản chỉ đạo số 2415/UBND-NC ngày 22/8/2022 của UBND về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu kiểm tra, xem xét, giải quyết đơn của công dân theo phiếu chuyên đơn số 305-PCĐ/BNCTU ngày 03/8/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại đơn kêu cứu, có 04 công dân đã từng làm việc tại Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu từ năm 1969 đến khi về hưu (Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tiền thân là Xí nghiệp May Đáp Cầu, được thành lập năm 1967, thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ; nay thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam); họ tự nhận xí nghiệp May Đáp Cầu trước đây thuộc Bộ Quốc phòng, do vậy tự nhận là những cán bộ công nhân viên Quốc phòng, là những người có công với cách mạng và vì vậy phải được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Để có cơ sở trả lời quyền lợi được hưởng của công dân, Sở Xây dựng đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho ý kiến về việc Xí nghiệp May Đáp Cầu (nay là Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu) có giai đoạn nào là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng không? 04 công dân này có được xem là cán bộ công nhân viên Quốc phòng không?

Đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng trước ngày **07/9/2022** để Sở Xây dựng xử lý đơn theo quy định./.

*(Trong quá trình rà soát nếu cần bổ sung thông tin, đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh liên hệ với đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó trưởng phòng Tổ chức - hành chính Công ty CP Tổng công ty May Đáp Cầu, SĐT:0946.522.001; sao lưu gửi kèm theo Đơn kêu cứu của công dân)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở XD;
- Cty CP Tổng Cty May Đáp Cầu (p/h);
- Lưu: VT, QLN, Hnd.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tuấn Dũng**

